

Phụ lục 01:

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THI NGOẠI NGỮ TRONG THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số: 1005/QĐ-ĐHLN-SDH ngày 25/8/2014)



TT	Đối tượng miễn thi ngoại ngữ	Ghi chú
1	Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.	
2	Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được uỷ ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.	
3	Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.	
4	Có chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại Phụ lục II (<i>Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ</i>) và theo danh mục quy định của trường Đại học Lâm nghiệp.	



Phụ lục 02:
ĐIỀU KIỆN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ

1. Các đối tượng thuộc nhóm 1, 2, 3 phải thực hiện thủ tục công nhận về văn bằng theo quy định hiện hành.
2. Đối với đối tượng thuộc nhóm 4, chứng chỉ ngoại ngữ phải đạt điểm tối thiểu như sau và thuộc các cơ sở đào tạo được Bộ giáo dục cho phép.

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)	IELTS	TOEFL	TOEIC	Cambridge Exam	BEC	BULATS	Khung Châu Âu
3/6 (Khung VN)	4.5	450 PBT 133 CBT 45 iBT	450	Preliminary PET	Business Preliminary	40	B1

3. Đối với chứng chỉ Tiếng Anh (theo khung Châu Âu) B1; là chứng chỉ được các cơ sở đào tạo sau đây (do Hiệu trưởng ký, cấp).

TT	Cơ sở đào tạo	Ghi chú
1	Đại học Thái Nguyên	
2	Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế	
3	Trường Đại học Cần Thơ	
4	Trường Đại học Hà Nội	
5	Đại học ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng	
6	Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội	
7	Trung tâm SEAMEO RETRAC tại thành phố Hồ Chí Minh	
8	Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh	
9	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	
10	Trường Đại học Vinh	

Phụ lục 03:

**ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THI NGOẠI NGỮ VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ VĂN BẰNG,
CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ TRONG
THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP**

(Kèm theo Quyết định số: 1005/QĐ-ĐHLN-SDH ngày 25/8/2014)

1. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
2. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến bằng tiếng Anh ở một số trường đại học của Việt Nam, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.
3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh.
4. Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định theo danh mục dưới đây) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến hết hạn nộp hồ sơ, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép và công nhận.

Tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR)	IELTS	TOEFL	TOEIC	Cambridge Exam	BEC	BULATS
B2	5.5	500 BPT 173 CBT 61 iBT	600	First FCE	Busines Vantage	60

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)